
sþ. 339. Fyrirspurn [239. mál]
til félagsmálaráðherra um endursölu íbúða í verkamannabústöðum.

Frá Jóhönnu Sigurðardóttur og Kjartani Jóhannssyni.

Hve margar íbúðir komu til endursölu hjá stjórn verkamannabústaða á árunum 1983og
1984?

Hvert var heildarkaupverð þeirra annars vegar og endursöluverð hins vegar?
Hvernig er mismunurinn á kaupverði og endursöluverði skýrður og hvernig er honum

ráðstafað?


